



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันวันที่ 19 ธันวาคม 2560

เรื่อง	สื่อ
1. สศก.ชี้ปี 61 ผลผลิตปาล์มเพิ่มแตะเพดาน 14.7 ล้านตัน	สยามรัฐ
2. สศก.ปลื้มเกษตรกรอยู่ดีกินดีขึ้น!	ไทยรัฐ
3. สศก.ประเมิน'9101'กระตุ้นศก.5หมื่นล.	กรุงเทพธุรกิจ
4. คอลัมน์ อาหารสมอง: วัฒนธรรม วิถีชีวิต คนไทย'คนไทย ยุค 4.0'(43)	สยามรัฐ
5. เซฟรอน-สถาบันเศรษฐกิจพอเพียงสจล. แลกความสำเร็จรวมพลังตามรอยพ่อฯปี5	พิมพ์ไทย
6. มท.เปิดโอท็อป-กระตุ้นศก.ฐานราก	ข่าวสด
7. เปิดแฟ้มเกจ'คลินิกเกษตร'แก้จนบูรณาการแก้ปัญหาสินค้าเกษตรยั่งยืน	คม ชัด ลึก
8. ภาพข่าว: ตรวจสอบเยี่ยม	แนวหน้า
9. เดินหน้าวางระบบบัญชีสหกรณ์ จัดลำดับขั้นสร้างภูมิคุ้มกันสถาบันเกษตรกร	แนวหน้า
10. ภาพข่าว: กระเช้าสหกรณ์	ไทยรัฐ
11. คอลัมน์ ข่าวสั้นเศรษฐกิจ: พัฒนาสหกรณ์	ไทยรัฐ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ

หัวข้อ : สศก.ชี้ปี 61 ผลผลิตปาล์มเพิ่มแตะเพดาน 14.7 ล้านตัน แนะนำเกษตรกรตัดปาล์มคุณภาพ

วันที่ : อังคาร 19 ธันวาคม 2560

ฉบับที่ : 23605 หน้า : 8(บนขวา)

สศก.ชี้ปี 61 ผลผลิตปาล์มเพิ่มแตะเพดาน 14.7 ล้านตัน

แนะนำเกษตรกรตัดปาล์มคุณภาพ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระบุ ผลผลิตปาล์มน้ำมันปี 60 มีจำนวน 13.5 ล้านตัน คาด ปี 61 ผลผลิต 14.7 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.0 เนื่องจากเนื้อที่ให้ผลเพิ่มขึ้นในทุกภาค ย้ำ เทคนิคสังเกตก่อนเก็บเกี่ยวปาล์มต้องได้คุณภาพ เกษตรกรจะมีรายได้เพิ่มขึ้น อีก 0.30 บาท/กก.

สศก.: ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่สำรวจภาคสนามร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น เกษตรกร สมาคมโรงสกัดน้ำมันปาล์ม และ GISTDA ในแหล่งผลิตสำคัญ 4 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี กระบี่ ชุมพร และนครศรีธรรมราช ซึ่งมีเนื้อที่ปลูกรวมกันคิดเป็นร้อยละ 70 ของประเทศ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560 เพื่อทวนสอบข้อมูลให้เกิดความเชื่อมั่น และนำมาพยากรณ์ผลผลิตปาล์มน้ำมันปี 2560 พบ

ว่า ปริมาณผลผลิตปาล์มน้ำมันปี 2560 มีจำนวน 13.5 ล้านตัน และคาดว่าปี 2561 จะมีปริมาณผลผลิต 14.7 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1.2 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.0 เนื่องจากเนื้อที่ให้ผลเพิ่มขึ้นในทุกภาคจากต้นปาล์มน้ำมันที่ปลูกใหม่เมื่อปี 2558 ที่เริ่มให้ผลได้ในปีนี้ประกอบกับปริมาณน้ำฝนในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา มีปริมาณค่อนข้างมากทำให้โอกาสการเกิดจันทวีเมียนเพิ่มขึ้นส่งผลให้จำนวนทะลายเพิ่มขึ้น รวมทั้งปริมาณน้ำฝนในปี 2560 มีมากเพียงพอต่อความต้องการของต้นปาล์มน้ำมัน อย่างไรก็ตามแนวโน้มผลผลิตปาล์มน้ำมันในเดือนธันวาคม 2560 และมกราคม 2561 จะเริ่มมีปริมาณลดลง

เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร อย่างไรก็ตามการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการตัดปาล์มคุณภาพเพื่อเพิ่มเปอร์เซ็นต์น้ำมัน นับเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่

จะช่วยยกระดับรายได้ให้เกษตรกรได้ เนื่องจากอัตราการสกัดน้ำมันปาล์มทุกๆ 1% ที่เพิ่มขึ้น เกษตรกรจะได้ราคาเพิ่มขึ้นอีกกิโลกรัมละ 0.30 บาท นอกจากนี้ การตัดปาล์มสูงที่มีความสมบูรณ์เต็มที่ยังมีผลทำให้น้ำหนักต่อทะลายปาล์มน้ำมันเพิ่มขึ้นได้อีกไม่น้อยกว่าร้อยละ 5-10 หรือไม่น้อยกว่า 150 - 280 กิโลกรัมต่อไร่

ดร.วิณะโรจน์ กล่าวอีกว่าดังนั้น สศก. จึงขอใช้ช่องทางนี้ในการประชาสัมพันธ์ไปถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนปาล์มทุกท่านในการเก็บเกี่ยวทะลายปาล์มคุณภาพ สังเกตจากทะลายปาล์มที่มีผลปาล์มสูง มีสีผลปาล์มสูงตรงตามพันธุ์ และมีผลปาล์มร่วงที่สูงตามธรรมชาติ 5 - 10 เมล็ดต่อทะลาย และหากเกษตรกรท่านใดที่จ้างตัดปาล์มน้ำมันควรช่วยกำกับและควบคุมให้ผู้รับจ้างตัดปาล์มน้ำมัน ตัดปาล์มน้ำมันให้ได้คุณภาพดังกล่าว



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

หัวข้อ : สศก.ปลื้มเกษตรกรรอดูดีกินดีขึ้น!

วันที่ : อังคาร 19 ธันวาคม 2560

ฉบับที่ : 21882 หน้า : 8(ล่าง)

สศก.ปลื้มเกษตรกรรอดูดีกินดีขึ้น!

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ สศก.ได้วิเคราะห์ผลลัพธ์ของโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยพิจารณาจากค่าใช้จ่ายเพื่อซื้อวัสดุ อุปกรณ์ วัสดุคืบ พันธุ์พืช สัตว์ และค่าจ้างแรงงานของโครงการ พบว่า โครงการมีการใช้จ่ายรวม 19,365 ล้านบาท จากงบประมาณทั้งหมด 22,895 ล้านบาท ทำให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจชุมชนคิดเป็นมูลค่ารวม 54,040 ล้านบาท

ทั้งนี้ ค่าใช้จ่าย 19,365 ล้านบาท แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 1. วงเงิน 9,659 ล้านบาท การจัดซื้อวัสดุสำคัญสำหรับใช้เป็นวัสดุคืบในการทำการผลิต อาทิ มูลสัตว์ เศษพืช เศษผัก หญ้าแฝก ไม้ และผลไม้ โดยหาซื้อจากภายในชุมชน ทำให้เกิดรายได้ในท้องถิ่น ซึ่งถูกนำมาจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวัน อีกทั้งรายได้จากการซื้อขายแลกเปลี่ยนผลผลิตทางการเกษตรภายในชุมชน และพื้นที่ใกล้เคียง ทำให้มีเงินหมุนเวียนในชุมชน 21,451 ล้านบาท และ 2. ค่าจ้างแรงงาน 9,706 ล้านบาท เมื่อคนในชุมชนมีรายได้ก็สามารถนำรายได้มาใช้จ่าย ซื้อสินค้าในชุมชน อาทิ ข้าวสาร เนื้อสัตว์ เครื่องดื่ม ผลไม้ เป็นต้น ทำให้มีเงินหมุนเวียนในชุมชน 32,589 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีโครงการฟาร์มชุมชน ซึ่งจัดทำเป็นแปลงและโรงเรือนเพาะปลูกให้เกิดการผสมผสานกัน ทั้งปลูกผัก อาทิ ผักบุ้ง พริก มะเขือ ถั่วฝักยาว ส่วนการเลี้ยงสัตว์ อาทิ ปลาตก ปลานิล ไก่ เป็ด เป็นต้น อีกทั้งยังมีการนำสินค้าเกษตรมาแปรรูปและจำหน่ายด้วย

“โครงการ 9101 เป็นกิจกรรมที่ช่วยเพิ่มผลผลิตและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรตรงตามวัตถุประสงค์ อีกทั้ง ยังช่วยกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจชุมชนสูงถึง 2.8 เท่าของงบประมาณโครงการ หากในอนาคตรัฐบาลจะมีนโยบายการช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ควรเน้นให้ความช่วยเหลือในรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและต่อเนื่อง ทำให้เกษตรกรสามารถพัฒนาต่อยอดได้เอง ช่วยลดค่าครองชีพให้กับเกษตรกรและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างเพียงพอจนสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้”



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

หัวข้อ : สศก.ประเมิน'9101'กระตุ้นศก.5หมื่นล.

วันที่ : อังคาร 19 ธันวาคม 2560

ฉบับที่ : 10680 หน้า : 5(ซ้าย)

สศก.ประเมิน'9101' กระตุ้นศก.5หมื่นล.

ยกฟาร์มชุมชน กิจกรรม สร้างรายได้ยั่งยืน

กรุงเทพธุรกิจ ● สศก. ระบุโครงการ 9101 กระตุ้นเศรษฐกิจรากหญ้า 5.4 หมื่นล้านบาท ผ่านการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและรายได้ครัวเรือน เผยกิจกรรมด้านฟาร์มชุมชน ช่วยลดค่าครองชีพ สร้างรายได้หมุนเวียนให้เกษตรกรในชุมชนต่อเนื่อง

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า สศก. ได้วิเคราะห์ผลลัพธ์ของโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนและเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและชุมชนด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจรากหญ้า โดยพิจารณาจากค่าใช้จ่ายเพื่อซื้อวัสดุ อุปกรณ์ พันธุ์พืช สัตว์ และค่าจ้างแรงงานขอโครงการ พบว่าโครงการมีการใช้จ่ายงบประมาณไปทั้งสิ้น 19,366.49 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ฯ จำนวน 9,659.54 ล้านบาท ทั้งหมดเป็นการจัดซื้อวัสดุสำคัญสำหรับใช้เป็นวัตถุดิบในการทำการผลิต เช่น วัสดุสัตว์ เคษพืช เคษผัก หญ้าแฝก ไม้ และผลไม้ โดยหาซื้อจากภายในชุมชนเองหรือชุมชนใกล้เคียง ซึ่งค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จะส่งต่อเศรษฐกิจชุมชน ทางด้านรายได้จากการจำหน่ายวัสดุในท้องถิ่นจะถูกนำไปใช้จ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวันจากร้านค้าในชุมชนและรายได้จากการซื้อขายแลกเปลี่ยนผลผลิตทางการเกษตรภายในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง จากการนำวัสดุ อุปกรณ์ วัตถุดิบพันธุ์พืช สัตว์ ไปใช้ทำการผลิต

ซึ่งค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้ก่อให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจชุมชนคิดเป็นมูลค่า 21,451 ล้านบาท

ขณะที่ค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าจ้างแรงงาน 9,706.95 ล้านบาท ซึ่งจ้างเกษตรกรในชุมชนมาทำงานในโครงการได้ส่งผลต่อเศรษฐกิจชุมชนผ่านการนำรายได้จากค่าจ้างมาใช้จ่ายบริโภคสินค้าในชีวิตประจำวันจากร้านค้าภายในชุมชนและใกล้เคียง เช่น ข้าวสาร เนื้อสัตว์ เครื่องดื่ม ผลไม้ ยานพาหนะ และเชื้อเพลิงก่อให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจชุมชนคิดเป็นมูลค่าสูงถึง 32,589 ล้านบาท สรุปโครงการ 9101 ก่อให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจชุมชนคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 54,040 ล้านบาท

นอกจากนี้ ภายในโครงการ 9101 ยังมีกิจกรรมฟาร์มชุมชนซึ่งเป็นการจัดทำแปลงและโรงเรือนเพาะปลูกรอบๆ แหล่งน้ำ



วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข

ในโครงการทั้งการปลูกพืชและไม้ผล เช่น ผักบุ้ง ถั่วฝักยาว ข้าวโพด พริก มะเขือ น้อยหน่า ฝรั่งกล้วย การเลี้ยง ปศุสัตว์ เช่น ไก่ไข่และเป็ดไข่ การประมง เช่น การเลี้ยงปลาตากปลาแห้งและการจัดสร้างโรงเรือนสำหรับเพาะเห็ดนางฟ้าและผลิต

ปุ๋ยอินทรีย์ การแปรรูปสินค้าเกษตรและจัดให้มีร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของฟาร์ม โดยฟาร์มชุมชนนี้ได้ก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีและการร่วมมือร่วมมือกันระหว่างเกษตรกร ผู้นำชุมชน และหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบ ผ่านการรวมกลุ่มและร่วมกันจัดทำแผนการบริหารจัดการฟาร์มทั้งการผลิต การแปรรูป และการตลาดซึ่งฟาร์มชุมชนยังก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนแก่เกษตรกรได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเกษตรกรในโครงการยังสามารถนำความรู้ไปต่อยอดในพื้นที่ของตนเองได้อีกด้วย

ทั้งนี้โครงการ 9101 มีเป้าหมายพื้นที่ 9,101 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนในศกพ.หลัก 882 แห่ง และเครือข่าย 8,219 แห่ง และคัดเลือกเกษตรกรชุมชนละ 500 ราย รวม 4,550,500 รายงบประมาณรวมทั้งสิ้น 22,895 ล้านบาทโครงการ 9101 เป็นกิจกรรมที่ดีของที่สามารถช่วยเพิ่มผลผลิตและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรตรงตามวัตถุประสงค์ อีกทั้งโครงการ 9101 ยังช่วยกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจชุมชนสูงถึง 2.8 เท่าของงบประมาณโครงการ

ดังนั้น หากในอนาคตรัฐบาลจะมีนโยบายในการช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอีก ควรเน้นการให้ความช่วยเหลือในรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและจะต้องเป็นรูปแบบที่มีกิจกรรมการผลิตที่ต่อเนื่อง เกษตรกรสามารถพัฒนาต่อยอดได้เองช่วยลดค่าครองชีพให้กับเกษตรกรและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างเพียงพอจนสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ เช่น กิจกรรมฟาร์มชุมชน

วัฒนธรรม วิถีชีวิต คนไทย

'คนไทย ยุค 4.0' (43)



อาหารสมอง

๑ ดาว ชูปวา

(33) อนุสติธรรม ว่าด้วย “ดุลยภาพ” (2)

“ดุลยภาพ” (ความเท่ากัน, ความเท่าเทียม, ความเหมือนกัน หรือคล้ายกัน) คงมีใช้สิ่งที่เรามองข้ามไปด้วย โดยง่าย และมันก็เป็นสิ่งที่ปฏิบัติ หรือสร้าง หรือทำเพื่อให้มันเกิดขึ้น หรือเพื่อให้มันดำรงคงอยู่ ก็ไม่ใช่สิ่งง่ายๆ เช่นกัน

ในร่างกายของคนเรา อันประกอบด้วย “ธาตุสี่” (ดิน, น้ำ, ลม, ไฟ) มันประกอบกันเข้า ประกอบส่วนกันอยู่ มีความลงตัว และเป็นปกติดี (ไม่มีธาตุใดวิปริต) เราก็จะอยู่ได้สบายๆ ไม่เจ็บไม่ป่วยไข้ แต่ถ้า “ธาตุ” อะไรเกิดมีความไม่ปกติ หรือที่เรียกว่า “ธาตุแปรปรวน” หรือ “ธาตุพิการ” (ชำรุด บกพร่อง ในการเข้า ประกอบส่วนกับธาตุอื่นๆ) นั่นคือเรา “มีอาการเจ็บป่วย” อันเกิดจากความบกพร่องแห่ง “ธาตุ” นั้นๆ ต้องรักษาพยาบาลตรงจุดนั้น

เรื่องการ “ประชุมร่วมกันอยู่ของธาตุ” ในร่างกายคนเรา “แพทย์แผนไทย” จึงให้ความใส่ใจเป็นอย่างมาก และมีความเชี่ยวชาญในการบำบัดรักษาครับ

“โลกมนุษย์” ของเรา ก็มี “ดุลยภาพของโลก” ที่มีอาจจะปลีกแยกจากกันไป เรียกเป็นศัพท์พุทธศาสนาว่า “โลกธรรม” แปลว่า เรื่องของโลก, ธรรมตาแห่งโลก มี 8 ประการ ประกอบด้วย ลาก-เสียมลาก, นินทา-สรรเสริญ, มียศ-เสื่อมยศ, สุข-ทุกข์

ซึ่งบางครั้ง ก็จัดเป็น 2 กลุ่ม เรียกว่า “อริยมรรค” (อารมณฺ์ ที่นำปรารถนา) กับ “อนิยมรรค” (อารมณฺ์ ที่ไม่นำปรารถนา)

ความสำคัญของ “โลกธรรม 8” ต่อชีวิตคนเรา ก็คือ มันเป็น “ธรรมโลกบาล” คือเป็นธรรมอันสามารถ “คุ้มครอง รักษาโลก” หากว่า คนในโลกนี้จำนวนมากๆ ยึดถือนำสู่การ ปฏิบัติ (ทางกาย, วาจาใจ) คือ คนในโลก ยึดเอาตามอารมณฺ์แห่ง “อริยมรรค” (ลาก, ยศ, สรรเสริญ, สุข) และ ขณะเดียวกัน หากคนส่วนมากในโลกนี้ ยึดเอาตามอารมณฺ์ ที่เป็น “อนิยมรรค” (คือ เสื่อมลาก, เสื่อมยศ, นินทา, ทุกข์) มันจะทำให้โลกอลเวง ไม่สงบสุขได้

“ความขัดแย้ง” ต่างๆ ที่เกิดมีในสังคมทุกสังคม ก็ล้วนแต่มีสาเหตุเบื้องต้น มาจาก คนเรายึดเอาตาม “อารมณฺ์ ที่เป็นโลก

ธรรม 8” นี้ ไม่มีความเป็น “ดุลยภาพ” นั้นเอง เช่น เคยมียศ แล้ว ต่อมา “เมื่อเสื่อมยศ” ก็เป็นทุกข์ และ พยายามรักษา “ยศ” อย่างเอาเป็นเอาตาย คนเราบางคน ก็ “เสพติดอำนาจ” ครั้นพอจะหมดอำนาจ หรือถึงเวลาต้อง “ลงจากอำนาจ” ก็อดอด พยายามที่จะ “รักษาอำนาจ” ให้คงอยู่ต่อไป ฯลฯ “จิตใจมันยึดติด” เสียแล้ว มันก็ย่อมเกิดความคุ้นเคยอยากอยู่ “เสวยอำนาจ” ต่อไปให้มันนาน เป็นเสียอย่างนี้แหละคือสิ่งที่เรียกว่ากรรมตาของโลก

ครับ...มีอุทาหรณ์ “โลกธรรมแปด” เป็นไปตามกรรมตาของโลกที่บางครั้ง คนเราอยู่ภายใต้การยึด ครอบครอง ของ “อริยมรรค” (ได้ลาภ, ได้ยศ, ได้สรรเสริญ และได้สุข) แต่บางขณะ ก็ได้ “อนิยมรรค” เกิดมาแทนซึ่งมัน มาถึงตัวโดยไม่อาจหลีกเลี่ยง (เสื่อมลาภ, เสื่อมยศ, ถูกนินทา, หมดสุข)

ครับและ ปี 2560 กำลังจะเปลี่ยนเป็นปี 2561 (ขณะที่เขียนบทความ ปลายเดือนธันวาคม) เวลาสำคัญยิ่งสำหรับ “คนไทย ยุค 4.0” ที่ประชาธิปไตยอยู่ในหัวใจ ตั้งตารอคอยขยับเข้าใกล้ถึง “จุดโคลแมกซ์” คือ การจัดให้มีการเลือกตั้งฯ ตามระบอบประชาธิปไตยและตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ หน่วยงานอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 กำหนดไว้ ได้แก่ เลือกตั้งระดับชาติ (ส.ส. และ ส.ว.), เลือกตั้งระดับท้องถิ่น (อบจ., อบต.เทศบาล) กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ เกี่ยวกับการจัดเลือกตั้ง ก็กำลังทยอยสำเร็จออกมา ฯลฯ คือ มันกำลังขยับเข้าสู่ “โหมตการเลือกตั้ง” อันเป็นการเปลี่ยนแปลงชั่วคราวครั้งสำคัญ

ดังนั้น จึงไม่แปลกที่ คนในชาติ 2 กลุ่ม คือ “กลุ่มมีอำนาจการปกครองฯ” กับ “กลุ่มผู้ที่ถูกปกครอง” (คือ ประชาชนราษฎรไทยโดยทั่วไป) ต่างคนต่างเตรียมความพร้อม “ฝ่ายผู้มีอำนาจปกครอง” (คือ รัฐบาล และคณะรักษาความมั่นคงฯ หรือ คสช.) ที่ร่วมกันในการใช้อำนาจอยู่ ณ กาลปัจจุบัน เมื่อเวลาผ่านไปใกล้ถึง “การจะหมดเวลาอยู่ในอำนาจ” ก็ย่อมจะมีความรู้สึกที่ว่า “อำนาจนี้มันจริงจัง” มันนำมาสู่การ “มีลาภ, มียศได้รับการสรรเสริญเยินยอ และ มันมีความสุขสูงสุดพิเศษ” ฯลฯ จึงช่วยไม่ได้ที่กลุ่มพวกนี้ อยาก “จะอยู่ในอำนาจ ยาวนานกว่าที่มันสมควรจะอยู่” รวมถึงต้องคิดหาทุจริตรีวิธีใหม่อีกหน ที่จะ “กลับคืนสู่การมีอำนาจ รอบใหม่”...จะอย่างไรหรือเปล่าว?

ที่พูดเช่นนี้ เพราะสังเกตได้ครับ...ท่านหัวหน้า คสช. (พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา) และ “นายกรัฐมนตรี” (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) พร้อมคณะ จึงขยับออกพื้นที่ทำกิจกรรมเป็นการเข้าพบปะกับประชาชนในท้องถิ่นต่างๆ ทั่วประเทศในทุกๆ ภาค (กลาง, ตะวันตก, ตะวันออก, เหนือ, ใต้ และตะวันออกเฉียงเหนือ) บ่อย

ครั้งและที่ยิ่งขึ้น โดยอ้างความชอบธรรมว่า “มีหน้าที่โดยตรงในฐานะ รัฐบาล และผู้กำกับ ดูแลความสงบ ความมั่นคง” ให้กับประชาชน

ล่าสุด วันที่ 13 ธันวาคม 2560 “พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา” ได้นำทีมงานในคณะรัฐบาล ประกอบด้วย (1) พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา (รมว.มหาดไทย) (2) นายกฤษฎา บุญราช (รมว.เกษตรฯ) (3) นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ (รมว.พาณิชย์) (4) นายอุตตม สาวนายน (รมว.อุตสาหกรรม) (5) นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล (รมว.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี) และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ อีกมาก เดินทางโดยเครื่องบินไปลงที่สนามบิน จังหวัดร้อยเอ็ด แล้วนั่งเฮลิคอปเตอร์ ไปลงที่สนามกีฬากลาง บ้านโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ มีเป้าหมาย

ประกอบกิจกรรม 2 อำเภอ ของจังหวัดกาฬสินธุ์ คือ อำเภอคำม่วง และอำเภอเขาวง วัตถุประสงค์ (เผยแพร่วางสื่อ) ว่า เพื่อ (1) ติดตามความก้าวหน้า ตามนโยบายของรัฐบาล ในการแก้ปัญหาความยากจน ปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ ของประชาชน และปัญหาอื่นๆ ทั่วไป (2) ประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ สร้างโอกาสการรับรู้ รับทราบตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล (3) ได้รับความจริงต่างๆ ด้วยตนเอง ในปัญหา ข้อเดือดร้อน ของประชาชน นำสู่การแสวงหาวิธีการแก้ไขปัญหา และให้การช่วยเหลือให้สอดคล้องกับความต้องการจริง ฯลฯ

การตรวจและเยี่ยมประชาชน ข้าราชการพื้นที่ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2 อำเภอ ครั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และคณะ วันที่ 13 ธันวาคม 2560 ภาคเช้า หลังลงจากเครื่อง เฮลิคอปเตอร์ ณ สนามกลาง บ้านโพน อ.คำม่วง เดินทางไปยังศูนย์ศิลปวัฒนธรรมผู้ไท ผ้าไหมแพรวา บ้านโพนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สถานที่นี้ได้รับการต้อนรับจากประชาชนและข้าราชการจังหวัดท้องถิ่นอย่างอบอุ่น ผาคัง ชาวบ้านโพน ได้พร้อมใจกันแต่งกายชุดผู้ไท ในการต้อนรับ มีการแสดงรำผู้ไทให้ชม และมอบของที่ระลึก นายกรัฐมนตรี หยอคำพูดหวานรื่นหู ว่า “ตั้งใจมาเยี่ยมจริงๆ เพราะมีความรักใคร่ผูกพันส่วนตัว กับพี่น้องประชาชน” อยากมาดูแลสุขภาพชีวิตความเป็นอยู่, ความเดือดร้อน, ปัญหาต่างๆ ฯลฯ อาจจะรวบรวมนำไปสู่การช่วยเหลือ ขจัดปัดเป่า “ซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐบาล” แม้ว่าจะมีเวลาอยู่ในตำแหน่งไม่นาน ก็จะไม่ให้แพ้แก่รัฐบาลแต่ก่อนๆ ฯลฯ

ภาคบ่าย นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เดินทางไปยังอำเภอเขาวง โดยมีกำหนดการสำรวจสภาพวิถีชีวิตประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่โครงการลุ่มน้ำลำพะยังตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ซึ่งมีการสร้าง “อุโมงค์ผันน้ำ ลำพะยังภูมิพัฒน์” กับโครงการฝายลำพะยังอันเนื่องมาจากพระราชดำริต.สงเป็ล้อย ฯลฯ

ต่อไป เดินทางไปเป็นประธาน “การประชุม สรุปผล ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์” ณ อาคารหอประชุม “วิทยาลัยเทคนิคเขาวง” (สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) ได้ปรึกษา

หารือกับ “นายไกรสร กองฉลาด” (ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์) และข้าราชการที่เป็นหัวหน้าส่วนราชการอื่นๆ รับทราบความก้าวหน้า รับทราบปัญหาอุปสรรค และได้เสนอแนวความคิดประกอบเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ แก่บรรดาข้าราชการทั้งส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

ที่อำเภอเขาวง ก็ยังมีพี่น้องประชาชน มารอต้อนรับ และให้กำลังใจล้นหลาม ไม่แตกต่างจากในพื้นที่ อำเภอคำม่วง สร้างความปิติยินดี แก่ ท่านนายกรัฐมนตรี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา และคณะเป็นอย่างยิ่ง นายกฯ “มีรอยยิ้ม” อยู่บนสีหน้าตลอดเวลา เป็นรอยยิ้มที่หลายคนประทับใจเพราะว่าปกติไม่ค่อยจะได้เห็นบ่อยนัก

สื่อต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เกาะติดภารกิจครั้งนี้ของ นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นอย่างยิ่งและได้กล่าววิพากษ์ เชิงเปรียบเทียบ “การเดินทางมาเยี่ยมราษฎร” ของอดีตนายกรัฐมนตรี “น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” เมื่อครั้งยังดำรงตำแหน่ง เดินทางมาที่นี่ (2 อำเภอ คือ อำเภอคำม่วง และอำเภอเขาวง) และครั้งสุดท้าย เมื่อพ้นจากตำแหน่ง ก็เดินทางมาเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559...สื่อ จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงตั้งข้อสังเกตการทำ “เดินตามรอยเท้า” กันของ “นายกฯ ทั้ง 2 คน”...มีอะไรอยู่เบื้องหลังรึเปล่า?

การเมือง ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ก่อนที่จะมีการปฏิวัติ และรัฐประหาร โดย คสช. เมื่อ ปี พ.ศ. 2557 เสียงของประชาชน เทคะแนนให้แก่ “พรรคเพื่อไทย” มาโดยเบ็ดเสร็จ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2548-2554, ส.ส. ผู้กุมคะแนนเสียง สำคัญ ใน 2 อำเภอ (คำม่วง และเขาวง) คือ ส.ส.พีรเพชร ศิริกุล (ครูต๋อย) เป็นอดีต ส.ส. กาฬสินธุ์ เขตเลือกตั้งที่ 4 (อ.สมเด็จ, อ.คำม่วง, อ.สหัสขันธ์ อ.สามชัย) และอดีต ส.ส. ประเสริฐ บุญเรือง (ก้านหิน) เป็นอดีต ส.ส. กาฬสินธุ์ เขตเลือกตั้งที่ 6 (อ.เขาวง, อ.ภูผินา, อ.นาาคู)

แต่ก่อนที่จะสลบข้ายายมาสังกัด “พรรคเพื่อไทย” 2 อดีต ส.ส.กาฬสินธุ์ คือ “ครูต๋อย” กับ “ก้านหิน” อยู่ในสังกัด ค่าย “พรรคความหวังใหม่” มาก่อน คือเป็นผู้ที่ถูกปลุกปั้นสร้างตัวขึ้นมา ของอดีต ส.ส.กาฬสินธุ์ และอดีต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คือ “นายชิงชัย มงคลธรรม” ซึ่งปัจจุบันนี้ ดำรงตำแหน่งเป็น “หัวหน้าพรรคความหวังใหม่” ครับ จึงเป็นสิ่งที่น่าจับตามองอย่างยิ่งว่า ทำไม่?...พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) พร้อมคณะ จึงลงมาเยี่ยมราษฎร จังหวัดกาฬสินธุ์ ในพื้นที่ 2 อำเภอดังกล่าว...ในช่วงเวลานี้ เพราะกาฬสินธุ์มี 18 อำเภอ!

หรือ มันมีสิ่งที่บอกเหตุ, หรือ มันเป็นยุทธศาสตร์หนึ่ง ถูกกำหนดขึ้นแล้ว โดย “ผู้มีอำนาจ” ซึ่งก็ต้องรีบๆ ทำแล้ว เวลาจะต้องกำหนดวันเลือกตั้งครั้งใหม่มันขยับเข้ามาประชิดทุกทีๆ ประมาทได้เสียทีไหน!!

“อยาก” อันเป็น “อิฎฐารมณ” หนึ่งขยับตัว, ฝืนเสียเริ่มกระพือปีกแล้ว...

คงจะรู้กันทั่ว อะไรเป็นอะไร

ขอพี่น้องครับ

เซฟรอน-สถาบันเศรษฐกิจพอเพียงสจล. แฉถึงความสำเร็จรวมพลังตามรอยพ่อฯปี5

เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.60 ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รมช.เกษตรฯ เป็นประธานเปิดงานสรุปผลโครงการ “พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน” ปี 5 ภายใต้แนวคิด “แตกตัวทั่วไทย เอามื้อสามัคคี โดยมีนายอาทิตย์ กรีซพิพรธ ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ บริษัทเซฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.)ร่วมเป็นเกียรติและร่วมเสวนา ที่เดอะมอลล์บางกะปิ



รางวัลระดับโลก รวมพลังการรณรงค์เพื่อพ่อปี 5

กาฟื้นฟูและพัฒนาลุ่มน้ำป่าสักด้วยแนวทางศาสตร์พระราชา ภายใต้แนวคิดโคก หนอง นา โมเดล

ตามลักษณะภูมิสังคมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่การแก้ปัญหา หุดท่วม-หุดแล้งในลุ่มน้ำป่าสักอย่างยั่งยืน ให้เป็น “ต้นแบบ” ในการจัดการดิน น้ำ ป่า ให้เกิดการขยายผลไปยังลุ่มน้ำต่างๆ ทั่วประเทศ จากที่มีเป้าหมายรวม 9 ปี เกิดผลสัมฤทธิ์ที่น่าพึงพอใจ สร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง จนสามารถสร้างเป็นศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาในหลายภูมิภาคมากขึ้นเรื่อยๆ ขณะนี้ขยายเครือข่ายออกไปถึง 24 ลุ่มน้ำแล้ว เป้าหมายคือครอบคลุม 25 ลุ่มน้ำทั่วประเทศ

ทั้งนี้บริษัทเซฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) พร้อมพันธมิตรทุกภาคส่วน แฉถึงความสำเร็จของโครงการฯ ผ่านการจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี หรือ การลงแขกใน 4 พื้นที่เป้าหมาย เพื่อสร้างต้นแบบความสำเร็จในลุ่มน้ำต่างๆ ตามแนวทางศาสตร์พระราชา และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยนำบทสรุปของโครงการตลอด 5 ปี มาร่วมแบ่งปันแรงบันดาลใจและส่งต่อองค์ความรู้ ให้คนเมืองได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาหุดท่วม หุดแล้งอย่างยั่งยืน เพื่อร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านการจัดการ ดิน-น้ำ-ป่า-คน ให้คงอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืน

ดร.วิวัฒน์ กล่าวว่า โครงการฯก่อตั้งขึ้นในปี 2556 ได้รับแรงบันดาลใจจากกระแสพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงห่วงใยต่อปัญหาหุดท่วมและภัยแล้งบริเวณลุ่มน้ำป่าสัก จึงเกิดการร่วมมือกันของ 7 ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ณรงค์ให้ความรู้และสร้างความตระหนักแก่ประชาชนถึงความสำคัญใน

นายอาทิตย์ กล่าวว่า “เอามื้อสามัคคี” หรือ ลงแขกตามประเพณีไทย เป็นการรวมพลังผลิตเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปในพื้นที่ต่างๆ ทำให้ได้ทั้งแรงงานและการแลกเปลี่ยนความรู้ มีเป้าหมายตามแนวคิด “โคกหนองนา” โมเดล ให้แต่ละพื้นที่เป็นต้นแบบในแต่ละภาคและแต่ละภูมิสังคม เซฟรอนและพันธมิตร จะขับเคลื่อนอีก 2 โครงการหลักคือ โครงการ “ฟื้นฟูลุ่มน้ำป่าสักตามรอยพ่อ” จัดอบรมวิทยากรและพัฒนาแกนนำ รวมถึงบุคคลทั่วไปที่ให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ในเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการฝึกอาชีพเสริม

ผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. หนึ่งในภาคีเครือข่ายภาควิชาการ กล่าวว่า การไปเอามื้อสามัคคีใน 4 พื้นที่ นั้นมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน ทั้งด้านสภาพดิน น้ำ อากาศ และสภาพภูมิสังคมโดยรอบ รวมถึงเจ้าของพื้นที่ต้นแบบเองก็มีอาชีพ และพื้นฐานทางการเกษตรที่แตกต่างกัน แต่ทุกๆ พื้นที่สามารถใช้ศาสตร์พระราชาเข้าไปประยุกต์ เพื่อแก้ปัญหาในแต่ละพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม

มท.เปิดโอท็อป-กระตุ้นศก.ฐานราก

วันที่ 18 ธ.ค. ที่อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี นายสุธี มากบุญ รมช.มหาดไทย เป็นประธานเปิดงานโอท็อป ชิตี OTOP CITY 2017 “ของขวัญจากภูมิปัญญาประชารัฐ สร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้” โดยมีนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา นายลักษณ์ วจนานวัช รมช.เกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ร่วมงาน

นายสุธีกล่าวว่า ที่ผ่านมามีกรมการพัฒนาชุมชนส่งเสริมการตลาดอย่างต่อเนื่องผ่านการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าโอท็อปทั้งระดับจังหวัด ภูมิภาคและประเทศ พร้อมทั้งส่งเสริมการขายผ่านระบบอีคอมเมิร์ซ ซึ่งงานโอท็อป ชิตี 2017 ถือเป็นอีกหนึ่งงานแสดงที่มีการจำหน่ายสินค้าโอท็อประดับประเทศที่ประสบความสำเร็จ สามารถตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากตามเป้าหมายได้เป็นอย่างดี โดยรัฐบาลคาดหวังว่าจะเป็นโอกาสที่ไทยจะได้แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอท็อป และหวังว่าจะช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับผู้ผลิตผู้ประกอบการ โดยตั้งเป้ายอดการจำหน่าย 1.2 พันล้านบาท คาดมีประชาชนเยี่ยมชมไม่น้อยกว่า 5 แสนคน

นายอภิชาติ โดติกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า การจัดงานแบ่งเป็น 12 โซน อาทิ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ภายใต้แนวคิด “ดวงใจราษฎร์ สืบสานศาสตร์ วัฒนาประชาไทย” และจัดแสดงสินค้าที่น่าสนใจอีก 11 โซน เชิญชวนประชาชนร่วมชมและอุดหนุนสินค้าภายในงานระหว่าง 17-25 ธ.ค.นี้ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

เปิดแฟ้มเกจ'คลินิกเกษตร'แก้จน บูรณาการแก้ปัญหาสินค้าเกษตรยั่งยืน

ปิดเส้นตาย 3 เดือนต้องเห็นผลงานเป็นรูปธรรม ไม่เข้าเป้าพร้อมโยกย้ายในทันที ประกาศิต "สมคิด จาตุศรีพิทักษ์" รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจที่ไว้กับข้าราชการหน่วยงานในสังกัด สำหรับนโยบายแก้จนของรัฐบาลที่พยายามเร่งแก้ปัญหาความยากจนและหนี้สินเกษตรกร โดยการชุด "คลินิกเกษตรแก้จน" เป็นความร่วมมือของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อแก้หนี้สินและฟื้นฟูรายได้เกษตรกรทั่วประเทศ โดยยึดตามการขึ้นทะเบียนของผู้มีรายได้น้อยโครงการสวัสดิการภาครัฐที่กระทรวงการคลังไปดำเนินการรับขึ้นทะเบียน มา 11.4 ล้านราย พบว่าเป็นเกษตรกรที่มีรายได้น้อยเกิน 30,000-100,000 บาท จำนวน 3.96 ล้านราย โดยจะสรุปเป็นแฟ้มเกจใหญ่ในวันที่ 28 ธันวาคมนี้

โดยเกษตรกรกลุ่มนี้ กระทรวงเกษตรฯ จะเข้าไปดูแลบรรเทาความเดือดร้อนด้านหนี้สินและฟื้นฟู ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และกระทรวงพาณิชย์ ทำแฟ้มเกจเชิงรุกเข้าหาเกษตรกร โดยให้กระทรวงมหาดไทย แยกข้อมูล 3.96 ล้านรายนี้ เป็นรายพื้นที่ เช่น จังหวัด อำเภอ หมู่บ้าน เป็นต้น จากนั้นให้พิจารณาเป็นรายบุคคล ถึงสาเหตุความจน ภาระหนี้สินของเกษตรกรทั้งในและนอกระบบ วางแนวทางแก้ไข กรณีที่เป็นหนี้สินกับธ.ก.ส. จะใช้วิธีปรับโครงสร้างหนี้โดยรัฐบาลมาช่วยด้านอัตราดอกเบี้ย กรณีที่เป็นหนี้นอกระบบอาจใช้แนวทางเจรจาและมีการฟื้นฟูอาชีพและรายได้ผ่านคลินิกเกษตรต่อไป

"หลังจัดการหนี้สินและรู้ถึงสาเหตุความยากจนแล้ว จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูอาชีพรายบุคคล โดยการฟื้นฟูหนี้จะใช้เวลา 3-5 ปี กว่าที่ฟื้นตัว เป้าหมายเมื่อทำแล้วเกษตรกรดีขึ้นทุกด้านจะกลับมาจากเหมือนเดิมอีกไม่ได้ ซึ่งการฟื้นฟูนี้กระทรวงเกษตรฯ มีเครื่องมือพร้อมให้การช่วยเหลือผ่าน "คลินิกเกษตรเคลื่อนที่" ในคลินิกเกษตรจะประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านดิน น้ำ พืช การเลี้ยงสัตว์และประมง สามารถให้คำแนะนำและช่วยเหลือเกษตรกรได้ทุกด้าน" **ลักษณะ วิจิตรนวิชัย** รมช.เกษตรฯ กล่าว

สำหรับการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรจะต้องดำเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างความเข้มแข็ง สร้างความเชื่อมั่นในอาชีพก่อนเข้าสู่เกษตรกรธุรกิจ ซึ่งเกษตรกร



ลักษณะ วิจิตรนวิชัย



กฤษฎา บุญราช

จำเป็นต้องรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ เป็นอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม หรือเอสเอ็มอีด้านการเกษตร สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของตลาดในและต่างประเทศ นี่คือนโยบายสูงสุดที่สามารถแก้ไขความยากจนได้อย่างยั่งยืน

"เมื่อรู้ว่าใน 1 หมู่บ้านมีเกษตรกรยากจนจำนวนเท่าไร กระทรวงเกษตรฯ จะมีคลินิกแก้ไขปัญหาค่าใช้จ่ายเกษตรกรเข้าไปช่วย ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรฯ ธ.ก.ส. มหาดไทย ไปชี้แนะ ดูแลว่าจนเพราะอะไร โดยกระทรวงเกษตรฯ จะใช้แนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง เข้าไปแนะนำ เช่น เกษตรกรมีรายได้เดือนละ 3,000 บาท แต่มีโทรศัพท์มือถือหลายหมื่นบาท คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ก็จะเข้าไปชี้แนะว่าเขาควรทำอะไรให้เพิ่มเพื่อไม่ให้เกิดหนี้หรือลดค่าใช้จ่าย"

ขณะเดียวกันในส่วน of กระทรวงเกษตรฯ โดย รมว. "กฤษฎา บุญราช" จะเรียกประชุมผู้บริหารจัดทำแผนเร่งด่วนร่วมกับพาณิชย์จังหวัด เกษตรจังหวัด และสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศในวันที่ 22 ธันวาคมนี้ เพื่อผลักดันปัญหาราคาสินค้าเกษตรแบบครบวงจร ทั้งราคา ยางพารา ปาล์ม ข้าว มันสำปะหลังและผลไม้ โดยจะสรุปรวมเป็นแฟ้มเกจใหญ่ในวันที่ 28 ธันวาคมนี้ ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี "สมคิด จาตุศรีพิทักษ์" เป็นประธาน ส่วน ยางพารา นั้นจะมุ่งแก้ปัญหาด้านราคาใน 3 มาตรการหลัก (อ่านในล้อมกรอบ) ซึ่งจะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ (19 ธ.ค.) ด้วย

● ทีมข่าวคมชัดลึก/www.komchadluek.net ●



แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ

เคาะ3มาตรการ แก้ปัญหาหาราคายางตกต่ำ

สำหรับ 3 มาตรการหลักในการแก้ปัญหาหาราคายางตกต่ำที่กระทรวงเกษตรฯ นำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันอังคารที่ 19 ธันวาคมนี้ ประกอบด้วย

1.อนุมัติวงเงินสินเชื่อวงเงิน 2 หมื่นล้านบาทให้ผู้ประกอบการขนาดกลางที่ต้องการซื้อยางแห้งไปใช้เพื่อการแปรรูปโดยรัฐบาลจะชดเชยดอกเบี้ยให้ 3% แต่ไม่เกิน 600 ล้านบาท มีเป้าหมายปีละ 5-6 แสนตัน ซึ่งจะช่วยเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศ

2.เพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราในส่วนของหน่วยงานราชการต่างๆ ในปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเป็น 1.8 แสนตันจากเดิมที่ต้องการใช้เพียง 8-9 หมื่นตัน โดยเฉพาะในส่วนของการสร้างและซ่อมแซมถนนที่สามารถเพิ่มสัดส่วนการผสมยางพาราได้ในสัดส่วน 3-20% โดยการใช้ยางพาราในส่วนนี้จะมีการกำหนดในทีโออาร์ว่าให้มีการซื้อน้ำยางพาราจากเกษตรกรโดยตรงเพื่อไม่ให้มีการเวียนเอายางพาราเข้ามาขาย

3.งดการกรีดยางในพื้นที่ส่วนราชการทั้งหมดเป็นเวลา 3 เดือน (ม.ค.-มี.ค. 2561) ซึ่งมีอยู่ประมาณ 1.2 แสนไร่ คาดว่าช่วยลดปริมาณได้ประมาณ 5,000 ตัน และเชิญชวนให้เกษตรกรลดพื้นที่ปลูกยางพาราอีก 2 แสนไร่ โดยรัฐจ่ายเงินชดเชยให้รายละ 4,000 บาทต่อราย โดยไม่รวมกับเงินที่กยท.สนับสนุนไร่ละ 16,000 บาทต่อไร่

สุนทร รักษ์รงค์ เลขาธิการสภาเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย (สศยท.) กล่าวเรียกร้องรัฐบาลกรณีสวนยางที่ไม่มีเอกสารสิทธิในพื้นที่ทับซ้อนป่าไม้ 5 ล้านไร่ โดยให้ กยท.ร่วมมือกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทำข้อตกลงและให้เกษตรกรชาวสวนยางขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินตามกฎหมาย (ป่าสงวนเสื่อมโทรมในชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 3-5) โดยเกษตรกรชาวสวนยางจะต้องรวมกลุ่มเพื่อใช้สิทธิชุมชน (แปลงรวม) โดยให้ลดจำนวนต้นยางเหลือ 40 ต้นต่อไร่ และให้ปลูกไม้ยืนต้นที่มีค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 40 ต้นต่อไร่ เพื่อเปลี่ยนสวนยางเชิงเดี่ยวให้เป็นป่าเศรษฐกิจที่สมดุลนิเวศ และเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งจะช่วยเพิ่มพื้นที่ป่าไม้หรือพื้นที่สีเขียวให้ประเทศอีกด้วย

ตั้ง5มิสเตอร์รับผิดชอบสินค้าเกษตร

ตามที่ “สมคิด จาตุศรีพิทักษ์”

รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจได้มอบนโยบายแก่ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยระบุว่าจากนี้ต่อไปสินค้าเกษตรทุกชนิดต้องมีคนรับผิดชอบ โดยกระทรวงเกษตรฯ ต้องร่วมบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับสินค้านั้น ซึ่งขณะนี้กระทรวงเกษตรฯ ได้แต่งตั้งมิสเตอร์สินค้าเกษตร

5 สินค้าเกษตร ประกอบด้วย มิสเตอร์ยางพารา มิสเตอร์ข้าว มิสเตอร์ปาล์มน้ำมัน มิสเตอร์มันสำปะหลัง และมิสเตอร์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ทั้งนี้เพื่อสร้างกลไกการทำงานร่วมกันในรายสินค้า โดยกระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงพาณิชย์ จะเป็นหน่วยงานที่แต่งตั้งผู้รับผิดชอบรายสินค้าที่สามารถประสานงานและบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อ

แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบครบวงจรตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง

โดยอธิบดีกรมข้าวได้รับแต่งตั้ง

เป็นมิสเตอร์ข้าว ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เป็นมิสเตอร์ยางพารา ส่วนมิสเตอร์ปาล์มน้ำมัน มิสเตอร์มันสำปะหลังและมิสเตอร์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยังไม่มีความชัดเจนว่าหน่วยงานไหนจะรับผิดชอบ

“ในฐานะอธิบดีกรมการข้าว ทำหน้าที่เป็นมิสเตอร์ข้าวมานานแล้ว โดยการทำงานตั้งเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ขอให้มีการบูรณาการโดยขยายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพลังงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน เพื่อยกระดับสินค้าข้าวของไทย การที่รองนายกรัฐมนตรีสั่งให้ตั้งมิสเตอร์สินค้าเกษตรเพื่อกรณีมีปัญหาจะได้ประสานและหากคนรับผิดชอบได้” อนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าวกล่าวท้ายทั้งท้าย

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: อังคาร 19 ธันวาคม 2560

ปีที่: 38

ฉบับที่: 13389

Col.Inch: 13.75

Ad Value: 12,375

หน้า: 8(ซ้าย)

PRValue (x3): 37,125

Clip: Black/White

ภาพขาว: ตรวจเยี่ยม



ตรวจเยี่ยม : ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมี นายพิเชษฐ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ต้อนรับ เมื่อเร็ว ๆ นี้

เดินหน้าวางระบบบัญชีสหกรณ์

■ จัดลำดับชั้นสร้างภูมิคุ้มกันสถาบันเกษตรกร

“วิวัฒน์” มอบแนวทางการทำงาน “กรมตรวจบัญชีสหกรณ์” เน้นจัดลำดับชั้นของสหกรณ์ สร้างภูมิคุ้มกัน และทวีความเข้มแข็งในการทำงานร่วมกับเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์ทั้งหมด รวมทั้งเดินหน้าการวางระบบบัญชี ปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลงสังคม-โลกออนไลน์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันเกษตรกร

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลหน่วยงานในสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 10 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมฝนหลวง และการบินเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมหม่อนไหม สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) โดยมีนโยบายสำคัญเบื้องต้น ที่ต้องการให้ทุกหน่วยงานร่วมกันขับเคลื่อน คือ การน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เป็นหลักในการขับเคลื่อนงาน ชีตมันการทำงานเพื่อประชาชน โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับหลักภูมิสังคมและภูมิศาสตร์

สำหรับกรมตรวจบัญชีและสหกรณ์ ที่มีการกิจหลักคือการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์

และกลุ่มเกษตรกร รวมทั้งการสอนจัดทำบัญชีครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ ให้ความรู้คำปรึกษาแนะนำด้านการเงิน การบัญชีและบริหารความเสี่ยง ปัจจุบันมีสหกรณ์ที่มีระบบบัญชีที่ดีและมีมาตรฐาน 30 กว่าเปอร์เซ็นต์ แต่อีก 60 กว่าเปอร์เซ็นต์ยังทำไม่ได้ จึงต้องมีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ เข้าไปสนับสนุน เพื่อยกระดับทั้งระบบ โดยต้องไปจำแนกประเภทและจัดลำดับชั้นของสหกรณ์ เพราะเชื่อว่า มีสหกรณ์ในระดับ 5 ดาวอยู่มาก จึงต้องมีเครื่องมือวัดที่เชื่อถือได้ เพื่อค้นหาจุดแข็งและกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาต่อไป

นายวิวัฒน์กล่าวอีกว่า ปัจจุบันมีสหกรณ์กว่าหมื่นแห่งทั่วประเทศ มีสมาชิกกว่า 12 ล้านคน จึงจำเป็นต้องสร้างภูมิคุ้มกันและสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ ให้สามารถรับมือกับสภาวะทางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งการดำเนินงานของธุรกิจที่มีการแข่งขันกันมากขึ้น และการเติบโตของเทคโนโลยีต่างๆ สหกรณ์และเกษตรกรต้องรู้เท่าทันและปรับตัวให้เข้ากับโลกยุคใหม่ ซึ่งการนำระบบบัญชีไปใช้ในการดำเนินธุรกิจและการวางแผนการผลิตทั้งระบบจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ

“หัวใจสำคัญของการพอเพียงคือ จะต้องมีภูมิคุ้มกัน ปัจจุบันมีสหกรณ์ที่มีระบบบัญชีที่ดีและมีมาตรฐาน 30 กว่าเปอร์เซ็นต์ แต่อีก 60 กว่าเปอร์เซ็นต์ ยังทำไม่ได้เนื่องด้วยปัจจัยต่างๆ เราจึงต้องมายกระดับกันและเอาความรู้อื่นๆ ไปสนับสนุนด้วย สิ่ง

ฝากให้ทั้งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และกรมส่งเสริมสหกรณ์ ไปดำเนินการคือ การจำแนกประเภทและจัดลำดับชั้นของสหกรณ์ ซึ่งเชื่อว่า มีสหกรณ์ในระดับ 5 ดาวอยู่มาก จึงต้องมีเครื่องมือวัดที่เชื่อถือได้ เพื่อค้นหาจุดแข็งและกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาต่อไปให้เหมาะสมกับภูมิสังคม สามารถสร้างภูมิคุ้มกันและลดความเหลื่อมล้ำได้”

นายโอกาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า จากข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของ รมช.เกษตรและสหกรณ์ ซึ่งให้มีการจำแนกและจัดลำดับชั้นของสหกรณ์เพื่อปรับตัวให้เท่าทันกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมและการเข้ามาของระบบออนไลน์ต่างๆ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จะนำแนวทางนี้ไปปฏิบัติ โดยดำเนินการตามหลักการของสหกรณ์และการตรวจวัดตามมาตรฐานของการตรวจบัญชี ทั้งนี้ ในปี 2561 กรมจะทวีความเข้มแข็งในการทำงานร่วมกับเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์ทั้งหมด ทั้งการตรวจบัญชี การเข้าไปวางระบบบัญชี รวมทั้งการให้การสนับสนุนข้อมูลที่สำคัญต่างๆ ต่อการประกอบกิจการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ต่อไป



กระเช้าสหกรณ์ : วิวัฒน์ สัตย์กำจร รองฯ.เกษตรและสหกรณ์
เยี่ยมชมการจัดโครงการส่งความสุขในเทศกาลปีใหม่ด้วยสินค้าสหกรณ์ภายใต้
แนวคิด “กระเช้าสหกรณ์ แทนความห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ” ซึ่งให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.60-12 ม.ค.61 ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพฯ.

ข่าวสั้น เศรษฐกิจ

พัฒนาสหกรณ์ : วิวัฒน์ ศัลยกำธร รมช.เกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าเพื่อพัฒนาระบบสหกรณ์ที่มีสมาชิกราว 11.4 ล้านคนทั่วประเทศตนจึงได้ให้แนวทาง 4T เพื่อใช้ในการพัฒนาสหกรณ์ทั้งระบบไว้ ซึ่งประกอบด้วย 1.การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย 2.กำหนดพื้นที่ 3.กำหนดเวลา และ 4.พัฒนาเทคโนโลยี โดยจะต้องให้สมาชิกสหกรณ์ปรับตัวเข้าสู่ระบบการขายแบบออนไลน์มากขึ้น โดยเฉพาะตลาดออนไลน์ของอาลีบาบา ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นช่องทางที่สามารถทำรายได้ให้สมาชิกสหกรณ์ในอนาคต.